

พ.ต.ท.ภฤศ ภาสว่าง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น

‘นายตำรวจมือรางวัล’.. ผู้มีจิตอาสาพร้อมทำงานรับใช้สังคม

“สวัสดีปีใหม่ค่ะ” หนังสือพิมพ์ไทยเสรี ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอลัมน์ “สายตรงโรงพัก” ฉบับประจำเดือนมกราคม พุทธศักราช 2558 ในโอกาสเปลี่ยน พ.ศ.ใหม่ปีนี้ ขอให้ทุกท่านที่คิดดี พูดดี ทำดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะ ฉบับนี้เราขอแนะนำท่านผู้อ่านให้รู้จักกับคนในแวดวงสีทากี่คือ “ตำรวจ” หรือ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ในพื้นที่ภาคอีสานเช่นเคยค่ะ



ในฉบับมกราคมเดือนแรกของปีนี้เราขอแนะนำท่านให้รู้จักกับ พ.ต.ท.ภฤศ ภาสว่าง สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.เมืองขอนแก่น สวป.หนุ่มไฟแรงที่มีความขยันขันแข็งในการทำงานจนได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย อาทิ รางวัลข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจากโครงการจิตอาสา ข้าราชการตำรวจที่มีผลงานด้านป้องกันอาชญากรรมดีเด่น และรางวัลป้องกันปราบปรามดีเด่นจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทั้ง 3 รางวัลรวมทั้งได้รับรางวัลรองอันดับ

1 จากตำรวจภูธรภาค4ด้วยค่ะ

เขียนโดย พิสิษฐ์

วันพฤหัสบดีที่ 01 มกราคม 2015 เวลา 00:00 น. - แก้ไขล่าสุด วันอาทิตย์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 14:18 น.

---

พ.ต.ท.ภฤศ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสารคามพิทยาคม จากนั้นก้าวเข้าสู่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็น นรต.รุ่น 56 และเข้าอบรม สว.รุ่น 98 สถาบันพัฒนาพัฒนาข้าราชการตำรวจ

เริ่มรับราชการ เมื่อ 1 เม.ย.2546 ในตำแหน่ง พงส.(สบ 1) สภ.เมืองชัยภูมิ ปี 2550 ได้รับความไว้วางใจให้เป็น นายเวร ผบก.ภ.จว.นครพนม แล้วในปี 2522 ไปเป็นนายเวร ผบก.ปทส. ก่อนจะขยับขึ้นเป็น สว.กก.3 บก.ปทส. และย้ายมาดำรงตำแหน่ง สว.ป.สภ.เมืองขอนแก่น เมื่อ 1 ก.พ.2557

พ.ต.ท.ภฤศ เป็นนายตำรวจที่มุ่งมั่นในการทำงานอย่างขยันขันแข็ง จนปรากฏผลงานต่างๆ มากมาย ทั้งยังมีบทบาทในการพัฒนาสังคมอีกด้วยจนกระทั่งผลงานเข้าตากรรมการได้รับรางวัลในการทำงานมาอย่างมากมาย ดังนี้

.ในปี 2554 ได้รับรางวัลข้าราชการตำรวจที่มีความประพฤติและจริยธรรมดีเด่นจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ปี 2555 ถือว่าเป็นปีทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการประกวดการฝึกและยุทธวิธีตำรวจระดับกองบัญชาการ ,รางวัลข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จากโครงการจิตอาสาของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และรางวัลข้าราชการตำรวจที่มีความประพฤติและจริยธรรมดีเด่น จากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ปี 2556 ได้รับรางวัลข้าราชการตำรวจที่มีผลงานด้านป้องกันอาชญากรรมดีเด่นจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และรางวัลข้าราชการตำรวจที่มีความประพฤติและจริยธรรมดีเด่นจาก กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ปี 2557 ได้รับรางวัลสถานีตำรวจที่พัฒนาตามนโยบาย ตร. อันดับ 1 ของตำรวจ ภ.4 และรางวัลป้องกันปราบปรามดีเด่น รองอันดับ 1 ของตำรวจ ภ.4

ในโอกาสมาเยือนคอลัมน์สายตรงโรงพัก สว.ป.สภ.เมืองขอนแก่น กล่าวว่า “รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับผม ไม่ใช่โล่ ไม่ใช่ใบประกาศเกียรติบัตรต่างๆ แต่คือรอยยิ้มของพี่น้องในพื้นที่ ที่ได้รับการช่วยเหลือจากตำรวจ มันเป็นความภาคภูมิใจที่เราสามารถช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพวกเขาได้สำเร็จครับ”

สำหรับคอลัมน์สายตรงโรงพักฉบับนี้ต้องขอลาท่านผู้อ่านไปก่อน ไว้พบกันใหม่ฉบับหน้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558 นะคะ “สวัสดีค่ะ”

เพ็ญศิริ นาคทน ... รายงาน